

# Di chúc của Bác: Sức sống mãnh liệt, giá trị trường tồn

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử ở tầm cương lĩnh với tầm nhìn vượt thời gian, mang tinh thần cách mạng cao cả và nhân văn sâu sắc, chứa đựng các giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại...

Đó là nhận định được đưa ra tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức sáng 28/8.

## Chứa đựng tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại

Điểm lại những nội dung trọng yếu trong Di chúc của Bác, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh đến lời căn dặn của Người về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là về tinh thần đoàn kết. Bác dặn mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật sự trung thành của nhân dân.

Với quyết tâm xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” theo Di chúc của Người, từ một nước nông nghiệp lạc hậu, thường xuyên thiếu lương thực, thực phẩm phải xin viện trợ, nhập khẩu, đến nay Việt Nam đã trở thành một trong những nước phát triển và đứng đầu trong số các nước xuất khẩu nông sản trên thế giới. Đến năm 2018, quy mô của nền kinh tế Việt Nam đạt 245 tỷ USD, đứng thứ 44 trên thế giới về GDP và đứng thứ 34 theo sức mua. GDP bình quân đầu người đạt 2.580 USD, khoảng cách thu nhập giữa Việt Nam với các nước đã được thu hẹp. Bên cạnh đó nước ta hiện nay vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân ta cố gắng, nỗ lực lao động, sáng tạo... để tiếp tục xây dựng đất nước Việt Nam sánh vai các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.

Cùng chung nhận định, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Bản Di chúc là sản phẩm của một trí tuệ lỗi lạc, một trái tim nhiệt huyết, giàu lòng yêu thương, kết tinh tình cảm cao đẹp của một nhà yêu nước và đồng thời là người chiến sỹ



● Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính phát biểu tại hội thảo.

Cộng sản kiệt xuất Hồ Chí Minh vĩ đại. Đó là văn kiện lịch sử ở tầm cương lĩnh với tầm nhìn vượt thời gian, mang tinh thần cách mạng cao cả và nhân văn sâu sắc, chứa đựng các giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại. Mang niềm tin sắt son không gì lay chuyển được vào tương lai thắng lợi tất yếu của cách mạng.

Bản Di chúc của Bác sau khi được công bố đã gây xúc động mạnh mẽ, như một lời hiệu triệu, được truyền đi, lan tỏa, trở thành ý chí, quyết tâm và sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, đem lại những kết quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển nhanh và bền vững đất nước, xây dựng văn hóa con người Việt Nam, tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

## Mang sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn

Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích những nội dung và giá trị sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; làm rõ kết quả 50 năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện Di chúc của Người, đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa di nguyện của Bác.

Bằng những việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sỹ quân đội tích cực tham gia đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát



● Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận hội thảo.

huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”, phong trào Thi đua quyết thắng, các cuộc vận động của các cấp, các ngành...

50 năm qua, các cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân Việt Nam cũng đã thực hiện nghiêm “Sáu điều Bác Hồ dạy”, chủ động đổi mới toàn diện các mặt công tác, các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tinh hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng..., góp phần tạo môi trường chính trị - xã hội ổn định, an toàn, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân như mong muốn của Người.

Kết luận hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, 50 năm đã trôi qua, nhưng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mang sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn, vẫn là ánh sáng soi đường cho sự nghiệp cách mạng nước ta, là nguồn động viên, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam tiếp tục phấn đấu tiến lên giành những thắng lợi mới.

Đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Di chúc của Người tiếp tục là cơ sở lý luận, thực tiễn và là chỉ dẫn quý báu để cán bộ, đảng viên và toàn Đảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là Đảng lãnh đạo thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở đất nước ta như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn.

KHÁNH CHI